



VĂN HÓA

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt 3 tác phẩm âm nhạc mừng Đảng, mừng Xuân

Ngọc Châu 09:57 22/01/2025

Chia sẻ

[Theo dõi Kinh tế đô thị trên Google News](#)

Một mùa Xuân mới lại về khiến lòng người phơi phới niềm tin yêu cuộc sống, lạc quan về tương lai tươi sáng của dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

[Tết với đồng bào 2025: Vạn dặm Xuân vui](#)

[Loạt chương trình đặc sắc dịp Tết Nguyên đán 2025 trên Đài Hà Nội](#)

Mùa Xuân cũng là mùa mà Đảng ta ra đời đem lại mùa Xuân bất tận cho dân tộc - mùa Xuân của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt dịp kỷ niệm lần thứ 95 này, Đảng ta chuẩn bị cho một kỳ Đại hội lần thứ XIV với biết bao kỳ vọng và niềm tin về một đất nước lớn mạnh, hùng cường trong tương lai không xa.

XIN RẠNG NGỜI



Với những ý nghĩa lớn lao đó, cùng chung tâm thế của văn nghệ sĩ cả nước mang những cống hiến, sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê thể hiện qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã giới thiệu tới công chúng bộ 3 tác phẩm: “Đất nước yêu người”, “Xin rạng ngời” và “Đất nước vươn mình”.

Các tác phẩm được 2 giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng Việt Nam là NSND Quốc Hưng và NSUT Đăng Dương trình bày. Hai tác phẩm “Đất nước yêu người” và “Xin rạng ngời” được NSND Quốc Hưng thể hiện; ca khúc “Đất nước vươn mình” do NSUT Đăng Dương thể hiện.

Đất nước yêu người



Chùm 3 ca khúc được nhạc sĩ và ê kíp thực hiện giới thiệu tới người yêu nhạc trên nền tảng số các trang về âm nhạc; trong đó hai ca khúc “Đất nước yêu người” do NSND Quốc Hưng thể hiện trên sân khấu của chương trình “Đất nước trọn niềm vui” và “Đất nước vươn mình” sẽ được NSUT Đăng Dương biểu diễn trong chương trình “Ý Đảng lòng dân” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra vào tối 24-1 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.



Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, từ lâu đã rất chú trọng đưa chủ đề về mùa Xuân, Đảng, Bác Hồ, đất nước vào trong tác phẩm thơ, nhạc của mình. Khi Tết đến Xuân về, nhạc sĩ mong muốn thông qua các chương trình nghệ thuật, kênh âm nhạc số và báo chí truyền thông những ca khúc “Đất nước yêu người”, “Xin rạng ngời” và “Đất nước vươn mình” được vang lên hùng tráng, hào sảng, thổi thúc, giục giã đôi chân và con tim của hàng triệu triệu người con nước Việt tiến lên phía trước, khát khao cống hiến.



“Đảng đã trở thành linh hồn của dân tộc, biểu tượng đẹp vô ngần trong cảm quan, trong tim nhiều thế hệ nhạc sĩ. Cảm hứng sáng tác dạt dào đã truyền đi lửa ấm cho bao thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ thông qua các tác phẩm về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Cá nhân tôi cũng muốn đóng góp một phần sức sáng tạo, cống hiến nhỏ bé cho kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam đưa đến các thế hệ người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.

0:00 / 3:18

Nếu như ở hai ca khúc “Đất nước yêu người” đến “Xin rặng ngời” được NSND Quốc Hưng thể hiện với tính chất hào sảng, tự hào, ca ngợi; thì trong “Đất nước vươn mình” lại được NSUT Đăng Dương thể hiện theo tính chất hành khúc, nhạc sĩ Đức Thụy phối khí dàn dựng cùng dàn hợp xướng như những lời hiệu triệu, cổ vũ, động viên bộc lộ ý chí, quyết tâm vươn mình của dân tộc. Ca khúc với lời ca trong sáng, giai điệu vui tươi cũng là sự gửi gắm, lời thúc giục người trẻ dang hiến tuổi xuân của mình cho Đảng, cho đất nước.



Từ “Đất nước yêu người” đến “Xin rạng ngời” và “Đất nước vươn mình”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cũng gửi gắm câu chuyện về âm nhạc từ “Trái tim yêu thương người cho đất nước nở hoa/ Cho niềm vui sướng trong ta...” trong “Đất nước yêu người” đến “Cháy lên màu cờ Tổ quốc/ Cháy lên rực rỡ con tim mình/ Oi đồng bào cùng thắp sáng đất nước Việt Nam” trong “Đất nước vươn mình”.



Những ca từ và giai điệu ấy mang một sức mạnh tinh thần to lớn, thể hiện khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, dân tộc Việt Nam cường thịnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Khát vọng ấy là mong muốn thiết tha của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, là khát vọng của đất nước, dân tộc và con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong đổi mới và hội

nhập.



Khát vọng ấy hòa hợp ý Đảng - lòng dân. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, trực tiếp và toàn diện của Đảng, đất nước ta, dân tộc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá, sẵn sàng tâm thế bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Qua những sáng tác mới của mình, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng ê kíp nghệ sĩ thực hiện cũng bày tỏ mong muốn những ca khúc về Đảng, đất nước luôn song hành cùng lịch sử dân tộc và nhiệm vụ của các thế hệ nhạc sĩ luôn tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đáng tự hào ấy để có những sáng tác mới phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng của Đảng, của đất nước.

ĐỌC TIẾP

[Gala sân khấu truyền thống 2025: quê hương tôi đẹp lắm](#)

GIẢI TRÍ 15:22 21/01/2025

Like 0 Share

NHAC SĨ

TIN ĐỌC NHIỀU

[Nội dung và lịch chiếu phim Bạch nguyệt phạn tinh do Bạch Lộc diễn chính](#)

10:50 07/01/2025



[Ảnh mới của Angelababy gây xôn xao cộng đồng mạng](#)

00:06 02/01/2025



[Lịch chiếu mới Đại phụng đá canh nhân của Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi](#)

16:30 03/01/2025



[Loạt linh vật rắn Tết Ất Ty xuất hiện sớm nhất ở các tỉnh thành](#)

10:00 13/01/2025



[Mới lên sóng, Quốc sắc phương hoa của Dương Tử, Lý Hiện nhận mưa lời khen](#)

11:42 08/01/2025



Dựng lều qua đêm trên công trường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn để đòi lương

KINH TẾ ĐÔ THỊ CUỐI TUẦN

Rộn ràng các chương trình văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân

Hình ảnh vươn mình của dân tộc trong Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Nao nao hương Tết

 MULTIMEDIA

Podcast quốc tế: Tỷ phú Mỹ nào sẽ giành được TikTok?

PODCAST 12:08 25/01/2025

 Ngày đầu nghỉ Tết Ất Tỵ: người dân đội mưa rời Thủ đô, về quê

ÁNH 11:52 25/01/2025

 Hà Nội sẽ làm gì để giảm ùn tắc giao thông?

PODCAST 15:11 24/01/2025

Bắc Tây Nguyên rộn ràng mùa hoa xuân

ÁNH 11:43 24/01/2025

 Giá vàng trong nước tăng phi mã, neo mức cao ngắt ngưỡng

PODCAST 15:08 23/01/2025

Kinh tế & Đô thị
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA UBND TP HÀ NỘI



© 2022 Báo điện tử Kinh tế & Đô thị - Cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội

Giấy phép của Bộ Thông tin & Truyền thông số 196/GP-BTTTT cấp ngày 21/04/2022

Tổng biên tập: Nguyễn Thành Lợi

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Anh Đức, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Khánh

Trưởng ban báo điện tử: Nguyễn Thị Thanh Loan

Toà soạn:

Trụ sở chính: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Trụ sở 2: 221 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.37760444 (133) - Hotline: 0982 015 015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Kinh tế & Đô thị.

